



## ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม สมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรมซึ่งจัดตั้งโดยสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่หากำไรมาแบ่งกัน ซึ่งการถึงแก่กรรมของสมาชิกนี้รวมถึงการسابสูญตามคำสั่งศาลด้วย โดยมีค่าสมัคร 100 บาท (เก็บครั้งเดียว) ค่าบำรุงรายปี 20 บาท (เก็บปีละครั้ง) เงินสงเคราะห์เดือนละ 100 บาท (สำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ จำนวน 2 ศพ ต่อเดือน และเงินจำนวนนี้การฌาปนกิจสงเคราะห์จะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมโดยเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับคำนวณด้วยสูตรเงินสงเคราะห์ช่วยศพฯ ละ 50 บาท x จำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ + เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีสมาชิกจำนวน 10,000 คน x เงินสงเคราะห์ช่วยศพฯ ละ 50 บาท เท่ากับ 500,000 บาท หักค่าดำเนินการตามระเบียบฯ 5 % จำนวน 25,000 บาท ดังนั้น ทายาทจะได้รับเงินจากการฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นเงินทั้งสิ้น 475,000 บาท + เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพัน ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ [www.wd.coj.go.th](http://www.wd.coj.go.th) และสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการศาลยุติธรรม โทร. 0 2541 2184

## ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทย



เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 คณะครูอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ซึ่งจัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าชมการจัดแสดงศิลปวัตถุ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพเขียนและเอกสารจดหมายเหตุอันเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์การศาลยุติธรรมไทย โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับ บรรยาย นำชม และตอบข้อซักถาม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ เพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมของไทยจากประสบการณ์จริง

